

Thông tin dịch vụ in lịch để bàn giá tốt, chất lượng tại tphcm

Nếu bạn đang có nhu cầu [in lịch tết 2023](#) để làm quà tặng mà không biết chọn loại nào thì có thể cân nhắc chọn in lịch để bàn theo yêu cầu, vì đây là loại lịch có thiết kế hiện đại mà lại dễ sử dụng. Cùng tìm hiểu thêm thông tin về lịch để bàn qua nội dung sau đây nhé.

Đặc điểm của lịch để bàn

Lịch để bàn là có thiết kế khá đặc biệt gồm phần đế có khả năng đứng vững trên bề mặt. Cũng tương tự các loại lịch khác, chức năng chính của lịch để bàn cũng là để theo dõi ngày tháng nhưng nó lại thường được đặt trên bàn làm việc trong văn phòng, thư viện, bàn học...

Tiện ích nổi bật của lịch để bàn

Các mẫu lịch nhằm để bàn mang lại đối với người dùng tương đối nhiều tiện ích như:

Lịch nhằm bàn là có chức năng chính là giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi ngày, tháng, năm. Viết lên đó các chú thích quan trọng, những sự kiện đặc biệt buộc phải nhớ

Bên cạnh lịch bloc in ấn giá rẻ thì đây cũng là một món quà ý nghĩa để tặng cho nhân viên, người thân hay khách hàng...

Với mẫu mã được đầu tư thiết kế chuyên nghiệp, độc đáo & ấn tượng. Các mẫu lịch để bàn có khả năng giúp cho không gian làm việc, học tập thêm phân sinh động, có điểm nhấn hơn.

In lịch để bàn đẹp cũng là một bí quyết quảng bá hiệu quả đối với nhãn hàng. Những nội dung về doanh nghiệp, công ty kinh doanh được in trên thân lịch sẽ giúp cho nhãn hiệu được nhiều người biết hơn,

Các loại lịch để bàn phổ biến hiện nay

Hiện nay trên thị trường có 3 loại lịch để bàn được sử dụng phổ biến nhất đó là:

Lịch để bàn chữ A

Đây là mẫu lịch để bàn có nhu cầu sử dụng tương đối lớn. Với kiểu dáng tinh tế, sang trọng, kích thước vừa phải, không chiếm quá nhiều không gian. Đây là dạng lịch để bàn vô cùng phù hợp với nhu cầu trang trí nơi làm việc, bàn học.

Lịch để bàn chữ M

Lịch để chữ M là mẫu lịch có cấu tạo bề ngang rộng, Nhưng kích thước tổng thể cũng không quá lớn. Mẫu lịch này được in với số lượng ít hơn so với lịch để bàn chữ A.

Lịch để bàn đế nhựa

Cuối cùng là lịch để bàn có đế nhựa. Thay vì sử dụng giấy để làm đế cho sản phẩm. Các cơ sở sản xuất sẽ dùng nhựa mica để làm khung đế cho lịch để bàn. Ưu điểm nổi bật của những mẫu lịch để bàn bằng nhựa là khả năng chống thấm tốt, có độ bền cao.

Lịch để bàn được làm bằng loại giấy gì?

Các mẫu lịch để bàn được in với vật liệu không giống nhau. Mỗi khách hàng khi in ấn sẽ chọn 1 loại giấy in lịch phù hợp với nhu cầu ứng dụng & khả năng tài chính. Sau đây là một số loại giấy thường được dùng để in lịch để bàn:

In lịch để bàn với giấy Couche

Làm lịch để bàn bằng giấy fort

In lịch để bàn bằng giấy bristol

Làm lịch để bàn bằng giấy mỹ thuật

In lịch để bàn giấy conqueror

Lịch để bàn có kích thước bao nhiêu?

Kích thước của lịch để bàn được thiết kế và in ấn rất đa dạng tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Các kích thước phổ biến khi in lịch để bàn gồm có:

Kích thước lịch để bàn: 13 x 28cm

Kích thước lịch để bàn: 16 x 22cm

Kích thước lịch để bàn: 19 x 20cm

Kích thước lịch để bàn: 24 x 15cm

Kích thước lịch để bàn: 14,5 x 24,5cm

Ở đâu in lịch để bàn giá rẻ uy tín?

Nếu có yêu cầu đặt in lịch tết để bàn để sử dụng trong năm mới hoặc làm quà tặng trong khi mùa tết đang đến gần. Chúng tôi sẽ là địa chỉ in lịch bloc, lịch để bàn, treo tường uy tín giúp khách hàng có được các mẫu lịch với mục tiêu bàn đẹp, ấn tượng tuyệt vời.

Sở hữu hệ thống máy công nghệ in offset tiên tiến bậc nhất hiện giờ. Nhân viên nhiều kinh nghiệm chuyên môn, sẽ mang lại cho bạn các ấn phẩm có chất lượng tối đa.

Khi [đặt in lịch để bàn chuyên nghiệp](#) tại đây khách hàng có thể làm việc trực tiếp với đội ngũ thiết kế, đưa ra ý tưởng để tạo ra những mẫu lịch độc đáo, ấn tượng và bắt mắt. Tất cả các khâu thiết kế mẫu lịch, hỗ trợ chỉnh sửa, giao hàng đều được miễn phí. Ngoài ra, khi in ấn với số lượng nhiều sẽ được giảm giá.